

ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนการขาดเรียน และ มาเรียนของนักเรียน

เมื่อขาดเรียน:

ท่านต้องโทรมาที่ 0580-709 006

จะมีเสียงพูดให้ท่านกดหมายเลขประจำตัวประชาชนของเด็กที่ปุ่มหมายเลขบนโทรศัพท์

การยืนยันจะส่งมาทาง sms หมายถึง การแจ้งการขาดเรียนจะต้องปฏิบัติทุกวันที่ได้ขาดเรียน ข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งการขาดเรียนมีที่เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองด้วย (www.ljusnarsberg.se)

1. การขาดเรียนบางวิชา เช่น เมื่อไปพบทันตแพทย์, มีประชุม เป็นต้น ต้องปฏิบัติตามคำบรรยายด้านบนนี้ด้วยเช่นกัน
2. สำหรับกรณีเด็กที่ได้รับการคุ้มครองหรือคุ้มครองหมายเลขประจำตัวประชาชนที่สมบูรณ์ครบทุกตัว จะต้องแจ้งการขาดเรียนทางอีเมล: gunilla.andersson3@ljusnarsberg.se
3. ถ้าระบบ "Dexter" ไม่ทำงาน ท่านต้องทำการแจ้งการขาดเรียนมาทางอีเมล: gunilla.andersson3@ljusnarsberg.se

โรงเรียนซีร์กบักส์สกูลาน(Kyrkbacksskolan) ได้ดำเนินงานในการเพิ่มจำนวนนักเรียนให้มาเรียนมาได้ระยะหนึ่งแล้ว, เราได้ตั้งทีมงานที่ปฏิบัติงานให้เด็กมาเรียน เพื่อเสริมสร้าง ส่งเสริม และ จัดมาตรการแก้ไข จุดประสงค์ของการดำเนินงานเหล่านี้ คือ เพื่อสร้างความปลอดภัยทางด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียนของนักเรียน, การพัฒนา และการร่วมมือที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้ปกครอง รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้ไปถึงจุดหมายของการได้รับความรู้ด้วย

ในฐานะผู้ปกครอง ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องลงทะเบียนการขาดเรียนของบุตรของท่าน ถ้าบุตรของท่านไม่สามารถมาโรงเรียนได้ ด้วยสาเหตุนี้ทางโรงเรียนต้องการชี้แจงให้ชัดเจนว่า ผู้ปกครองจะต้อง **ไม่** ส่ง sms, อีเมล หรือ โทรหาเจ้าหน้าที่ที่โรงเรียนเพื่อทำการแจ้งการขาดเรียน แต่ท่านผู้ปกครองจะต้องปฏิบัติตามคำบรรยายที่แจ้งไว้ด้านบน

สำหรับกรณีที่เด็กจะหยุดเรียนเป็นเวลานาน ผู้ปกครองจะต้องกรอกคำร้องขอลาหยุด, แบบฟอร์มมีอยู่ที่เว็บไซต์ของเทศบาลเมือง (www.ljusnarsberg.se) อยู่ใต้เมนู การศึกษาและการดูแลเด็ก (utbildning och barnomsorg) การยื่นคำร้องขอหยุดเรียนนำมายื่นที่ท่านที่ปรึกษา(mentor) ที่ปรึกษามีสิทธิ์ที่จะยินยอมอนุมัติการหยุดเรียนได้เพียง 1 วันเท่านั้น, สำหรับการหยุดเรียนนานกว่านั้นต้องอนุมัติโดย อาจารย์ใหญ่ (rektor) ทีมงานที่ปฏิบัติงานให้เด็กมาเรียนจะได้รับสำเนาคำร้องขอหยุดเรียน ทั้งคำร้องที่ได้รับการอนุมัติ และ คำร้องที่ไม่ได้รับการอนุมัติ

การแจ้ง และ ไม่ได้แจ้งการขาดเรียน

โรงเรียนซีร์กบักส์สกูลาน จะไม่อนุมัติให้นักเรียนหยุดเรียนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับ ชั้นเรียนที่อยู่ในช่วงเวลาของการสอบระดับประเทศ (nationella prov)

ทั้งผู้ที่แจ้งการขาดเรียนและไม่ได้แจ้งการขาดเรียนในช่วงวันกำหนดนั้น จะพิจารณาเห็นว่าเป็นปัญหาการขาดเรียน

ทีมงานที่ปฏิบัติงานให้เด็กมาเรียน และ

ทีมงานดูแลสุขภาพเด็กนักเรียนจะถูกเชื่อมโยงเข้ามาทันทีในทุกกรณีของการขาดเรียน

การขาดเรียนในช่วงที่ไม่ได้รับการอนุมัติเป็นสาเหตุให้ทางเราแจ้งแกหน่วยงานสังคมสงเคราะห์เสมอ

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับ การมาเรียน/ขาดเรียน ติดต่อสอบถามได้ที่ทีมปฏิบัติงานให้เด็กมาเรียน (Närvaroteam):

Gunilla Andersson, gunilla.andersson3@ljusnarsberg.se 072-856 09 29

